



สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 10 ธันวาคม 2561

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2590 1320 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th/iprg/>



**Mastery**  
เป็นนายตนเอง



**Originality**  
สร้างสรรค์สิ่งใหม่



**People Centered**  
ใส่ใจประชาชน



**Humility**  
ถ่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>ผจก.ออนไลน์ มติชนออนไลน์ เว็บไซต์สปริงนิวส์</p> <p>กรุงเทพธุรกิจ</p>	<p><b>Bike อุ่นไอรัก</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัด สธ. กล่าวว่า จากการจัดกิจกรรม Bike อุ่นไอรัก ในวันที่ 9 ธ.ค. 2561 พร้อมกันทั่วประเทศ สธ.ได้ร่วมกับทุกภาคส่วนจัดบริการด้านการแพทย์แก่ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรม ภาพรวมวันที่ 9 ธ.ค. 2561 ได้จัดชุดปฐมพยาบาล 746 ชุด หน่วยปฐมพยาบาล 1,014 หน่วย มีผู้มารับบริการ 32,486 คน ผู้ป่วยส่วนใหญ่เป็นลม ขอบายตมและแอมโมเนีย ได้จัด อสม.และจิตอาสาเดินเท้าแจกยาตม แอมโมเนีย แก่ประชาชนที่มาร่วมงาน พร้อมทั้งคอยสังเกตเพื่อให้การดูแลผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือมายังหน่วยแพทย์จิตอาสา</p> <p>สำหรับงาน“อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์” ที่จัดต่อเนื่องจนถึงวันที่ 19 ม.ค. 2562 ขอให้ประชาชนดูแลสุขภาพ เตรียมร่างกายให้พร้อม ดื่มน้ำมากๆ เตรียมร่ม พัด โดยเฉพาะผู้สูงอายุ เด็กเล็ก ผู้มีโรคประจำตัว ขอให้ระมัดระวังเป็นพิเศษ หากไม่สบายหรือเจ็บป่วยฉุกเฉินจะได้รับการดูแลจากหน่วยแพทย์และจิตอาสา ซึ่งตั้งจุดให้บริการ 3 จุด ดังนี้ จุดที่ 1 รพ.สนามตรงข้ามพระที่นั่งอนันตสมาคม จุดที่ 2 อยู่บริเวณ golden place ในสนามเสือป่า และจุดที่ 3 บริเวณ ธนาครทวารไทย ในสนามเสือป่า หรือโทรสายด่วน 1669</p> <p>-นพ.ธรณี กายี ผู้ช่วย นพ.สสจ.เชียงใหม่ ด้านการแพทย์ฉุกเฉิน กล่าวว่า ได้จัดเตรียมรถพยาบาล 10 คัน จักรยานกู้ชีพ 16 คัน จักรยานยนต์กู้ชีพ 10 คัน จนท.พยาบาล 30 คนและเวชกิจฉุกเฉิน 10 คน พร้อมทั้งจัดหน่วยตรวจสุขภาพของนักปั่น 1 หน่วย รวมทั้งได้คัดกรองความเสี่ยงก่อนออกกำลังกาย เพื่อประเมินความพร้อมของผู้ร่วมกิจกรรมปั่นจักรยาน</p> <p>-ด้าน สสจ.อยุธยา แจกบัตรให้นักปั่นบันทึกข้อมูล ชื่อนามสกุล กรุ๊ปเลือด ยาที่แพ้ โรคประจำตัว หมายเลขโทรศัพท์ญาติหรือคนที่ติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน และให้พกติดตัวไว้</p>
<p>ไทยรัฐ</p>	<p><b>วันหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า</b></p> <p>-เสนอบทความ ที่ประชุมใหญ่องค์การสหประชาชาติ ในปี 2555 ประเทศสมาชิก ร่วมกันผลักดันให้การเข้าถึงบริการสุขภาพเป็นหนึ่งในเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ที่จะบรรลุความสำเร็จในปี 2573 และ กำหนดให้ “วันหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าสากล” (UHC Day) ตรงกับวันที่ 12 ธ.ค.ของทุกปี ปีนี้ชูประเด็น “รวมพลังเพื่อหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า” เพื่อกระตุ้นให้ประเทศสมาชิกรวมพลังผลักดัน ขับเคลื่อนระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า สร้างความมั่นคงด้านสุขภาพให้กับประชากรในประเทศตนเอง จากการดำเนินงานระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติของไทยมาถึง 16 ปี และได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งในประเทศต้นแบบของการจัดระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ได้กำหนดสาระสำคัญของการจัดงานเนื่องใน “วันหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าของไทย” ปีนี้ว่า “การลงทุนด้านสุขภาพ โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” เพื่อกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนเห็นความสำคัญของการเพิ่มทรัพยากรด้านสุขภาพ อาทิ งบประมาณ กำลังคน และมาร่วมมือกันสร้างหลักประกันด้านสุขภาพแก่ประชาชนทุกกลุ่ม สานต่อให้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติมีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น ตอกย้ำความมั่นคงในหลักการสำคัญคือ “ความครอบคลุมและทั่วถึง ลดช่องว่างด้านสุขภาพ”</p>
<p>ไทยรัฐ</p>	<p><b>ร้องเรียนรพ.ไม่รับผู้ป่วยไฟไหม้</b></p> <p>-เสนอข่าว พล.ต.นพ.เหรียญทอง แน่นหนา ผอ.รพ.มงกุฎวัฒนะ ชี้แจงผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว กรณีผู้บาดเจ็บจากโรงงานสารเคมีระเบิดจนเกิดบาดแผลไหม้ใช้สิทธิประกันสังคมกับ รพ.มงกุฎวัฒนะ มีการส่งตัวเข้ารับการรักษาเบื้องต้นใน รพ.ใกล้เคียงที่เกิดเหตุ แต่เนื่องจากผู้บาดเจ็บมีบาดแผลไหม้จากสารเคมีในระดับ 3 มากถึง 95% จึงต้องส่งต่อรพ.ที่มีขีดความสามารถในการรักษาบาดแผลไหม้ระดับสูงสุด คือรพ.ที่เป็นคณะแพทยศาสตร์ หรือ รพ.ในระดับตติยภูมิของหน่วยงานรัฐ ซึ่งการรักษาผู้บาดเจ็บรายนี้สามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลได้เต็มจำนวนจากกองทุนเงินทดแทนประกันสังคม การที่ รพ.มงกุฎวัฒนะไม่รับการส่งตัวผู้บาดเจ็บรายนี้ไม่ได้เกิดจากปัญหาค่าใช้จ่ายหรือการขาดจิตสำนึกแต่อย่างใด</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
เว็บไซต์เนชั่น	<p>-เสนอข่าว นพ.อาคม ประดิษฐ์สุวรรณ ผอ.สำนักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ เดินทางไปเยี่ยมอาการ นายพงษ์พัฒน์ ซึ่งรักษาตัวอยู่ในห้องปลอดเชื้อ รพ.กรุงเทพ และได้พูดคุยกับ น.ส.อนุศรา ชลิมเกษ ภรรยา นายพงษ์พัฒน์ โดย น.ส.อนุศรา เปิดเผยว่า ผู้แทนจาก สบส. มารับทราบข้อเท็จจริงและแจ้งสิทธิรักษาพยาบาลของนายพงษ์พัฒน์ ว่าจะได้รับเงินค่ารักษาพยาบาลจากกองทุนเงินทดแทนที่ให้แก่ลูกจ้าง เมื่อประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย หรือถึงแก่ความตาย จะนำตัวเลขกลับไปหารือกับอธิบดี สบส. เนื่องจากเป็นจำนวนเงินที่สูง</p> <p>แหล่งข่าวจาก สบส. เปิดเผยว่า ค่ารักษาพยาบาลจากกองทุนเงินทดแทนอยู่ที่อาการของแต่ละกรณี และในรายของนายพงษ์พัฒน์ ได้แจ้งกับทางญาติจะดูแลเต็มที่</p>
ผจก.รายวัน 360 องศา	<p><b>ยุทธศาสตร์ควบคุมโรคไม่ติดต่อ</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.อัษฎางค์ รวยอาจิณ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า สถานการณ์การป่วยตายของคนไทย ในช่วง 5-10 ปีที่ผ่านมา มีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจากโรคไม่ติดต่อ แนวทางการแก้ไข ต้องเริ่มจากการเปลี่ยนพฤติกรรมของคนไทย ทั้งในเรื่องอาหาร การออกกำลังกาย และการลดความเสี่ยง ซึ่งอยู่ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ ระดับชาติ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) ดังนั้นต้องร่วมกันขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ โดยเฉพาะการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน คือ ภาครัฐ ภาคส่วนของชุมชน และท้องถิ่น ในการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 11 ระหว่างวันที่ 12-14 ธ.ค. 2561 ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ</p>
แนวหน้า	<p><b>ปริมาณน้ำตาลในเครื่องดื่ม</b></p> <p>-เสนอข่าว ศ.พญ.ชุติมา ศิริกุลชยานนท์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์ ม.รังสิต กล่าวถึง การสำรวจเครื่องดื่มชงต่าง ๆ จากกลุ่มตัวอย่างร้านค้า 62 แห่ง บริเวณ ถ.ราชวิถีรอบบริเวณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ และถ.สีลม โดยเก็บตัวอย่าง 270 ตัวอย่าง พบว่า เครื่องดื่มที่มีปริมาณน้ำตาลมากที่สุด 5 อันดับแรก คือ 1.น้ำแดงโซดา 15.5 ซ่อนชา 2.เครื่องดื่มมอลต์รสช็อกโกแลต 13.3 ซ่อนชา 3.ชามะนาว 12.6 ซ่อนชา 4.ชาดำเย็น 12.5 ซ่อนชา และ 5.นมเย็น 12.3 ซ่อนชา ส่วนชาเย็น กาแฟเย็น ชาเขียวเย็น มีปริมาณน้ำตาลเฉลี่ย 11 ซ่อนชา และโกโก้มีปริมาณน้ำตาล 10.8 ซ่อนชา ซึ่งทั้งหมดมีปริมาณน้ำตาลเกินความต้องการที่ร่างกายควรได้รับในแต่ละวัน ส่วนเครื่องดื่มประเภทน้ำผลไม้หรือน้ำสมุนไพรที่ขายตามข้างทาง มีวิตามินและสารต้านอนุมูลอิสระในระดับที่เจือจางมาก ดังนั้น ระหว่างที่เครื่องดื่มซึ่งมีฉลากในร้านสะดวกซื้อกำลังปรับตัวตามกฎหมายภาษีสรรพสามิตความหวาน ผู้บริโภคต้องฉลาดเลือกรับประทานเครื่องดื่มริมทาง</p>
ไทยรัฐ	<p><b>โรคและภัยสุขภาพปี 2562</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค เป็นประธานเปิดประชุมเชิงปฏิบัติการ ขับเคลื่อนเครือข่ายดำเนินงานตามแนวทางการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพปี 2562 ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และกล่าวว่า โรคและภัยสุขภาพที่สำคัญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในพื้นที่ สคร.7, 8, 9 และ 10 มี 3 โรค และ 1 ภัยสุขภาพ ประกอบด้วย 1.โรคพิษสุนัขบ้า 2.วัณโรค และ 3.โรคพยาธิใบไม้ตับ โดยในปี 2561 แม้ความชุกของโรคจะมีแนวโน้มลดลง แต่ยังคงเร่งดำเนินการในเรื่องนี้อย่างต่อเนื่อง ส่วนภัยสุขภาพที่สำคัญคือ อุบัติเหตุทางถนน เป็นเรื่องที่ต้องให้ความสำคัญ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ "มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน" กรมฯ ได้บูรณาการการดำเนินงานร่วมกับภาคีเครือข่ายทุกระดับ เพื่อให้ประชาชนได้รับการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น</p>



fanmoph



pr\_moph



healthmoph



moph channel



clubhealthch